

## ห้องเรียนแห่งอนาคต

### Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต”

...โดย นางสาวอรุมา ชันธพาลี  
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

**ก**ว่าจะมาเป็น ๑ ใน ๑๐ จากทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center (SSLC) “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว...

โรงเรียนมีครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ท่าน เมื่อทราบว่าบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ SSLC ซึ่งเป็นห้องเรียนแห่งอนาคต (สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) ซึ่งมีเกณฑ์และคุณสมบัติคือจะต้องเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนตั้งแต่ ๗๐๐ คนขึ้นไป มีห้องและพื้นที่ที่สามารถจัดตั้งห้องเรียนแห่งอนาคตได้ ต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการ ที่สำคัญที่สุดนั้นคณะกรรมการจะต้องมีความสนใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PBL พวกเราได้ย้อนมองกลับมาที่โรงเรียน พบว่า โรงเรียนเรามีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด เราจึงปรึกษาท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ซึ่งท่านได้นำเรื่องนี้เข้าประชุมกับคณะครูเพื่อขอความเห็น ทุกคนเห็นว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ท่านผู้อำนวยการจึงมอบหน้าที่ให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าโครงการ ทีมงานได้ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อคำถามที่ทางบริษัทกำหนด จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวนไม่เกิน ๒๐ หน้า A๔ และจัดส่งเอกสาร ไปสมัครไปยังบริษัท ทั้ง ๒ ทาง คือ ๑) ทางไปรษณีย์ ๒) ทาง E-mail (กันพลาด)

ในการประเมินขั้นแรก เป็นการประเมินเอกสาร โดยคณะกรรมการ จะคัดเลือกเหลือเพียง ๒๐ แห่ง ซึ่งเรามาทราบภายหลังว่ามีโรงเรียนถึง ๑๒๐ แห่งจากทั่วประเทศ ได้ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ทำให้เรารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมาก

โรงเรียนของเราได้ผ่านการประเมินเป็น ๑ ใน ๒๐ โรงเรียน การประเมินขั้นที่ ๒ เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และประเมินความพร้อม ผู้ที่จะต้องถูกสัมภาษณ์เป็นท่านผู้อำนวยการ และผู้รับผิดชอบโครงการอีก ๒ ท่าน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ท่านละ ๓๐ นาที (เป็นการสัมภาษณ์ที่นานมาก) การประเมินขั้นที่ ๓ เป็นการสำรวจความพร้อมห้องเรียนที่จะใช้เป็นห้องเรียนแห่งอนาคต และประเมินความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PBL (Problem based Learning) พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ จำนวน ๘ คน ถึงเหตุผลของความต้องการเข้าร่วมโครงการ เราได้นำเสนอสภาพทั่วไป และรางวัลต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากคณะกรรมการ

สมกับการรอคอยโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้เป็น ๑ ใน ๑๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ ๓ และที่สำคัญโรงเรียนของเราได้เป็นโรงเรียนแห่งเดียวของภาคกลางที่ได้รับการคัดเลือก แต่สิ่งที่ได้มานั้นยังไม่ถึงเส้นชัย ที่ผ่านมามาพวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” กับเพื่อนๆที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ผ่านเครื่องมือต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง...



“เด็กไทยสมัยนี้อ่อนแอ เพราะฉะนั้นอย่าสอนแต่วิชาการ เสริมภูมิด้านทานด้วยวิชาชีวิต”